

MIC MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :
Source :	เดลินิวส์	60418044
Date : 6 S.A. 2560	Page : 7	No :

กรม.ไฟเขียวลดยตัวน้ำตาล

- สอน.ใส่ใช้กราคาเดือน
- อานิสงส์ขายปลีกถูกลง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ที่ประชุม กรม. เห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศ จากปัจจุบันที่ถูกควบคุมราคาน้ำโรงงานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม และราคาขายปลีกโดยกระทรวงพาณิชย์ โดยจะปล่อยให้ราคาเป็นไปตามกลไกของตลาด พร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) สำรวจราคาเฉลี่ยของน้ำตาลทรายภายในประเทศที่ขายจริงใน 1 เดือน และกำหนดวิธีคำนวณเงินเพื่อให้ทุกโรงงานนำส่งเงินเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นประจำทุกเดือนด้วย ซึ่งจะทำให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ สอดคล้องกับข้อตกลงทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก หรือดับบลิวทีโอ และเขตการค้าเสรีอาเซียน หรืออาฟต้า จนเป็นที่ยอมรับของสากลมากขึ้น

“การลดยตัวราคาน้ำตาลในขณะนี้จะทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศลดลงตามราคาน้ำตาลในตลาดโลก เนื่องจากปัจจุบันในประเทศบริโภคน้ำตาลแพงกว่าต่างประเทศเนื่องจากมีการเก็บราคากิโลกรัมละ 5 บาทที่หน้าโรงงาน เพื่อนำไปส่งให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพื่อใช้หนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ที่กองทุนอ้อยและน้ำตาลมีการกู้มาเป็นเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ 160 บาทต่อตันอ้อยทุก ๆ ปี และหลังจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะไปพิจารณาแนวทางการคำนวณทั้งราคาอ้อยขั้นต้น และขั้นสุดท้าย ราคาน้ำตาล



ที่ขายจริง รวมถึงเงินที่โรงงาน น้ำตาลจะต้องส่งเข้ากองทุนอ้อย และน้ำตาล คาดว่า จะมีความชัดเจนและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเร็ว ๆ นี้”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการลอยตัวราคาดังกล่าว ล่าสุด กรมฯ ยังได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยการอนุมัติร่างกฎหมายลูกรวม 4 ฉบับ เพื่อเป็นการรองรับการลอยตัวน้ำตาล ประกอบด้วย ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณรายได้การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทราย และอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน

พร้อมกับร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจำนวน

3 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการผลิตการบรรจุการเก็บรักษาสถานที่เก็บรักษาการสำรวจ การขนย้าย การส่งมอบและการจำหน่ายน้ำตาลทราย, ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เกี่ยวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลทราย และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดเก็บเงินจากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในราชอาณาจักรเข้ากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

สำหรับการบริหารจัดการน้ำตาลทราย ที่ กรม. เห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอนั้น จะมีการยกเลิกการกำหนดโควตา โดยให้โรงงานต้องมีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณน้ำตาลทรายสำรองที่กำหนด ปริมาณน้ำตาลทราย ส่วนที่จะใช้เพื่อจำหน่ายส่งออกโดยให้

คงจำนวน 400,000 ตันเท่าเดิม ขณะที่แนวทางการคำนวณราคาอ้อยและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย รวมทั้งปรับปรุงร่างประกาศและร่างระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดให้คณะกรรมการกำหนดราคาขาย เปลี่ยนวิธีการในการคำนวณรายได้ขั้นต่ำและรายได้ขั้นสุดท้ายโดยการอ้างอิงราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอนหมายเลข 6 บวกกับค่าพรีเมียมมน้ำตาลทรายไทย

พร้อมกันนี้ยังให้ยกเลิกมาตรการให้เงินช่วยเหลือ 160 บาทต่อตันอ้อย ที่ได้รับจากรัฐบาล ยกเลิกการกำหนดน้ำตาลทรายโควตา ก. น้ำตาลทรายโควตา ข. และน้ำตาลทราย โควตา ค. กำหนดให้มีน้ำตาลทรายภายในประเทศ น้ำตาลทรายที่ส่งมอบให้บริษัทอ้อยและน้ำตาลไทย จำกัดน้ำตาลทรายเพื่อการส่งออกและน้ำตาลทรายสำรอง.